

Tuyên Quang, ngày 14 tháng 6 năm 2016

BÁO CÁO

Kết quả 15 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2015

Căn cứ văn bản số 267/SVHTTDL-NSVHGĐ ngày 17/5/2016 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc báo cáo kết quả thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2010-2015, Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo như sau:

I. Công tác chỉ đạo, triển khai.

Trong 15 năm qua, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo phong trào nhằm phù hợp với từng giai đoạn cụ thể. Hàng năm, Sở đều xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; đồng thời tuyên truyền, phổ biến, triển khai đến toàn thể CNVCLĐ trong toàn ngành, trọng tâm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng thực hiện 5 nội dung, 7 phong trào thi đua trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Căn cứ theo chỉ đạo của tỉnh, Sở đã ban hành Quyết định ban hành Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội của Sở Nông nghiệp và PTNT. Thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm các quy định của Sở.

II. Kết quả thực hiện.

1. Phong trào xây dựng “Người tốt, việc tốt”, các điển hình tiên tiến.

Xây dựng gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến đã trở thành mục tiêu trong phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị và đã được các tổ chức đoàn thể nhiệt tình hưởng ứng, phát động. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua”, trong những năm qua, phong trào thi đua lao động sáng tạo được phát động sôi nổi, góp phần nâng cao hiệu quả chất lượng công việc chuyên môn. Ngoài ra, phong trào thi đua còn khơi dậy ý thức, trách nhiệm, nhiệt tình và những sáng kiến, sáng tạo, để thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Trong 15 năm qua, cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức, lao động ngành Nông nghiệp và PTNT đã triển khai thực hiện nhiều đề tài khoa học và đã chuyển giao đề tài vào sản xuất. Có những giải pháp hữu ích được áp dụng trong sản xuất nông lâm nghiệp và rất nhiều mô hình áp dụng các giống mới, kỹ thuật canh tác tiên tiến được thực hiện. Công tác khen thưởng được thực hiện nghiêm

túc, chính xác, kịp thời là động lực thúc đẩy các phong trào thi đua trong công nhân viên chức, lao động toàn ngành.

Qua các phong trào, đã xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt; cá nhân và tập thể điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực công tác, sản xuất, hoạt động xã hội Nhiều cán bộ có nhiều thành tích trong công tác, lao động, sáng tạo đã được tặng Huân chương lao động, Bằng khen của Chính phủ, của UBND tỉnh và được tuyên dương, khen thưởng tại nhiều hội nghị cấp tỉnh, cấp ngành. Thành tích này đã kịp thời động viên các cá nhân, tập thể điển hình tiêu biểu góp phần tạo nên phong trào thi đua sôi nổi.

Phong trào thi đua yêu nước của Sở Nông nghiệp và PTNT đạt được nhiều thành tích trong những năm qua như: được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng nhì và hạng ba (*năm 2016 đã trình Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng nhất*); được Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh tặng nhiều Bằng khen, cờ thi đua đối với ngành đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.

2. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa.

Xây dựng gia đình văn hóa là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong việc xây dựng thôn, bản, tổ dân phố văn hóa. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa đã có tác dụng góp phần nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí quan trọng của gia đình trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Các gia đình cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành tích cực tham gia phong trào và thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa tại nơi cư trú; có ý thức tự giác trong việc chấp hành các chủ trương của Đảng, pháp luật nhà nước, quy định nơi cư trú, không có gia đình vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. Nhiều gia đình có con cháu học giỏi, đạt thành tích cao trong học tập; nhiều thành viên trong gia đình có học hàm, học vị cao, thành đạt trong cuộc sống.

3. Phong trào tham gia xây dựng tổ dân phố văn hóa.

Cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong ngành tích cực tham gia phong trào xây dựng thôn, bản, tổ dân phố văn hóa tại khu dân cư; tham gia thực hiện tốt các quy ước, hương ước của địa phương nơi cư trú; tích cực vận động gia đình và nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, không có gia đình cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vi phạm nội quy, quy chế địa phương.

4. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”.

Hàng năm cán bộ, CNVCLĐ trong toàn ngành tích cực tham gia thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”. Phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, xóa đói, giảm nghèo, phòng chống tệ nạn xã hội tại khu dân cư; nêu cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Cán bộ,

CNVCLĐ trong toàn ngành tích cực tham gia ủng hộ các chương trình “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vi người nghèo”, chương trình “Xóa đói, giảm nghèo” và các hoạt động cứu trợ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt do địa phương phát động.

5. Xây dựng đời sống văn hóa trong các đoàn thể.

Các tổ chức đoàn thể thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT đã phát động các phong trào thi đua, tổ chức các hoạt động thiết thực tới toàn thể cán bộ, đoàn viên tham gia hưởng ứng. Hàng năm, vận động 100% cán bộ, công nhân viên chức, lao động đóng góp ủng hộ các quỹ khuyến học, quỹ mái ấm công đoàn, quỹ Bảo trợ trẻ em, quỹ Đền ơn đáp nghĩa, quỹ ủng hộ nạn nhân bị chất độc màu da cam, quỹ vì người nghèo.... Tổ chức tốt gặp mặt, tặng quà cho các đồng chí cán bộ, công nhân viên chức là thương, bệnh binh và thân nhân gia đình liệt sỹ; các cháu là con em gia đình chính sách nhận đỡ đầu nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7; tặng quà cho các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6, Tết Trung thu,

Nhân dịp “Tháng công nhân” hàng năm, Công đoàn ngành đều thăm hỏi, tặng quà gia đình công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn của Trung tâm Thủy sản; phát động Chương trình nhắn tin ủng hộ Nghĩa tình Hoàng sa, Trường sa. Đoàn thanh niên Sở tổ chức nhiều hoạt động như: thăm hỏi và tặng quà cho gia đình Cựu chiến binh trên địa bàn thành phố Tuyên Quang; tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng tại các xã; tặng quần áo ấm và chăn ấm cho đồng bào vùng sâu, vùng xa.

Bên cạnh đó các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao luôn được duy trì, là động lực và hoạt động tinh thần cho đoàn viên công nhân viên chức lao động. Tổ chức Công đoàn trong toàn ngành Nông nghiệp và PTNT tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Từ năm 2011, Sở thành lập quỹ khuyến học của ngành, hàng năm tổ chức tặng quà cho các cháu là con cán bộ trong ngành đạt học sinh giỏi, đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi các cấp, các cháu đỗ Đại học, Cao đẳng với tổng số tiền là 61.400.000 đồng. Các đơn vị trực thuộc và công đoàn thường xuyên thăm hỏi, tặng quà đồng viên, khuyến khích các cháu đạt thành tích cao trong học tập.

6. Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa.

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cùng toàn thể cán bộ, CNVCLĐ trong toàn ngành đã hưởng ứng và thực hiện tốt các tiêu chí về nếp sống văn hoá, văn minh công sở, xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa, đồng thời phát động các phong trào như: phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, phong trào thi đua yêu nước; vận động cán bộ, CNVCLĐ tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện “Vi người nghèo” ..., hàng năm tổ chức triển khai cho các cơ quan, đơn vị đăng ký thi đua ngay từ đầu năm. Hàng năm các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở đều được công nhận cơ quan đạt chuẩn văn hóa. Quá trình thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa đã củng cố và nâng cao tính kỷ cương, nề nếp nơi công

sở, ý thức chấp hành kỷ luật công tác, cũng như xây dựng môi trường văn hóa nơi làm việc. Bên cạnh đó, phong trào này đã tạo động lực để mỗi cơ quan, đơn vị phấn đấu nâng cao hiệu quả công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

7. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Việc thực hiện các quy định của tỉnh về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội đã được cán bộ, CNVCLĐ trong toàn ngành thực hiện nghiêm túc. Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 208/QĐ-SNN ngày 15/5/2014 về ban hành Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội của Sở; thành lập ban Giám sát thực hiện Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội của Sở; các đơn vị trực thuộc Sở đều ban hành Quy chế thực hiện cụ thể của từng đơn vị. Kết quả thực hiện trong thời gian qua tại Sở Nông nghiệp và PTNT:

- Về việc cưới: 100% cán bộ, CNVCLĐ trong ngành đều tổ chức lễ cưới theo đúng quy chế, quy định của tỉnh: *Trước khi tổ chức đám cưới đều báo cáo với thủ trưởng cơ quan quản lý và chính quyền địa phương nơi cư trú, số lượng khách mời, thời gian và địa điểm tổ chức không vi phạm quy chế. Không có tình trạng mời cưới, dự cưới trong giờ làm việc, không sử dụng xe cơ quan đi dự, phục vụ đám cưới.*

- Về việc tang: Trong những năm qua, các đám tang của gia đình cán bộ, CNVCLĐ trong toàn ngành đều tổ chức chu đáo, trang nghiêm, gọn nhẹ, tiết kiệm; ăn, uống trong lễ tang chỉ thực hiện trong nội bộ gia đình, dòng họ.

- Về việc tổ chức lễ hội: Việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của các đơn vị trực thuộc và của ngành đều được thực hiện theo đúng quy chế, không có đơn vị nào vi phạm các quy định của ngành, của tỉnh.

8. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao.

Phong trào văn nghệ, thể thao được đẩy mạnh và duy trì thường xuyên tại đơn vị. Hàng năm, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Giải cầu lông kỷ niệm ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và PTNT; Câu lạc bộ Cầu lông và Bóng bàn của Sở duy trì giải thể thao chào mừng kỷ niệm các ngày Lễ lớn của đất nước: ngày Giải phóng miền Nam 30/4, ngày Quốc tế Lao động mừng 1/5, ngày Quốc khánh mừng 2/9,

Công đoàn ngành tổ chức các Hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng chào mừng kỷ niệm ngày thành lập ngành, kỷ niệm ngày lễ lớn của tỉnh; đồng thời tham gia các chương trình văn nghệ do Liên đoàn lao động tỉnh tổ chức.

III. Đánh giá chung.

1. Ưu điểm:

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của Sở Nông nghiệp và PTNT trong 15 năm qua, đã từng bước đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực trong từng lĩnh vực của phong trào. Phong trào xây dựng gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến; phong trào xây dựng cơ quan văn hoá;

phong trào học tập, lao động sáng tạo; phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại ... đã được các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện, do đó có tác dụng to lớn đối với việc xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, góp phần hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị của đơn vị và của ngành.

2. Hạn chế:

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" vẫn còn những hạn chế nhất định cần được khắc phục để nâng cao chất lượng phong trào, cụ thể:

- Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở một số đơn vị đôi khi chưa thường xuyên, sự phối hợp với các ban, ngành còn có hạn chế.

- Phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo trong CNVCLĐ chưa đạt được nhiều kết quả cao.

IV. Giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

1. Hàng năm, xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.

2. Xây dựng và phát động phong trào "Người tốt, việc tốt" gắn với việc thực hiện "Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất về tư tưởng, đạo đức, lối sống và nhân cách văn hóa, đáp ứng yêu cầu từng thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Thực hiện nghiêm quy chế nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.

3. Xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa phải đảm bảo chất lượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt nếp sống văn minh, văn hóa công sở.

4. Định kỳ tiến hành sơ kết, tổng kết việc thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tại cơ quan, đơn vị.

5. Thường xuyên duy trì hoạt động văn hóa, văn nghệ tại cơ quan, đơn vị.

6. Tăng cường công tác phối hợp với các tổ chức đoàn thể để nâng cao hiệu quả các nội dung phong trào. Làm tốt công tác thi đua khen thưởng.

Trên đây là báo cáo kết quả 15 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Sở Văn hóa, TT và DL;
- Đ/c PGĐ Sở phụ trách;
- Lưu VT-VP.

